



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยให้จังหวัดกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานต้องมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย การติดตาม ให้คำแนะนำ และบูรณาการแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนราชการ

๒. ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการตามภารกิจหลัก และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก


๓. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมอยู่เสมอ

๔. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

๕. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่